

Số: 109/KH-THCSYT

*Uông Bí, ngày 31 tháng 01 năm 2020*

## **KẾ HOẠCH**

### **Phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 và bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại trường THCS Yên Thanh**

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND Thành phố về Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh Thành phố năm 2020;

Căn cứ Công văn số 04-CV/ĐU ngày 28/01/2020 của Đảng ủy phường Yên Thanh về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV); Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND phường Yên Thanh về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

Công văn số 94/PGD&ĐT ngày 30/01/2020 của phòng GD&ĐT Uông Bí về Tăng cường phòng chống dịch cúm virus Corona;

Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị,

Trường THCS Yên Thanh xây dựng Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 và bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) như sau:

#### **1. Mục đích, yêu cầu**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; chủ động trong việc đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe, vệ sinh học đường và an toàn trường học.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục học sinh các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, các kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp với rèn luyện thể lực phù hợp với thể trạng của học sinh và điều kiện gia đình để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể dự phòng các bệnh lây nhiễm

Xác định công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách đối với tất cả các cá nhân và tổ chức trong nhà trường, tuyệt đối không chủ quan. Quản lý, giám sát các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) (nếu có); báo cáo với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong.

- Công tác tuyên truyền, quán triệt phải được thực hiện thường xuyên với các hình thức phù hợp, đảm bảo không gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho học sinh.

## **2. Nội dung thực hiện**

### **2.1. Tuyên truyền về các bệnh dịch thường gặp và dễ lây lan mùa đông xuân**

- Các bệnh cúm: H5N1, H7N9, H8N10, H5N6
- Bệnh Sởi – rubella; sốt xuất huyết; bệnh dại;
- Bệnh tay – chân – miệng; bệnh tả; viêm gan B;
- Bệnh viêm phổi nặng do virus
- Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác như: liên cầu lợn, thương hàn ...vv.

### **2.2. Đối với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (nCoV)**

a. Triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đầy đủ nội dung trong các văn bản chỉ đạo:

+ Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Công văn 850/LĐLĐ ngày 30/01/2020 của Liên đoàn lao động tỉnh QN triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

+ Chỉ thị Số 31-CT/TU ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona;

+ Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV);

+ Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người (UBND tỉnh Quảng Ninh) về việc đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV);

+ Công văn 438/UBND-VX4 ngày 26/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục tăng cường các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

+ Công văn 212/SYT-NVY ngày 24/01/2020 của Sở y tế tỉnh Quảng Ninh V/v triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 22/01/2020 và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV);

+ Chỉ thị số 31 CT-TU Ban thường vụ thành ủy Uông Bí ngày 24/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV);

+ Công văn 166/UBND-VHTT ngày 30/01/2020 của UBND thành phố Uông Bí về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona;

+ Công văn số 11-CV/ĐU ngày 28/01/2020 của Đảng ủy phường Yên Thanh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

+ Công văn số 04-CV/ĐU ngày 28/01/2020 của Đảng ủy phường Yên Thanh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

+ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND phường Yên Thanh về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

+ Công văn số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất trong trường học;

+ Công văn 260/BGD-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học;

+ Công văn 147/SGS-CTTT ngày 28/01/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

+ Công văn số 94/PGD&ĐT ngày 30/01/2020 của phòng GD&ĐT Uông Bí về Tăng cường phòng chống dịch cúm virut Corona. Và các tài liệu hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

b. Chủ động xây dựng phương án hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

c. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

d. Hướng dẫn học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

e. Theo dõi thường xuyên các phương tiện truyền thông chính thống để kịp thời nắm bắt thông tin liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Hướng dẫn, quản lý không để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác loan truyền trên các trang mạng xã hội, gây lo lắng, hoang mang trong cộng đồng (*Thông tin báo chí về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona (2019-NCOV) ngày 28/01/2020 của Sở y tế Quảng Ninh*).

g. Phối hợp với trạm y tế phường Yên Thanh trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh; công tác phun dung dịch khử khuẩn phòng học, lớp học, các khu vực nhà vệ sinh, nơi tập kết rác thải ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán. Tăng cường kiểm tra công tác dọn vệ sinh của nhân viên lao công nhà trường. Chú ý đảm bảo vệ sinh nước uống, bình đựng nước, ca uống nước của học sinh. Định kỳ 1 lần/ tuần tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh lao động dọn vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

h. Dừng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tham quan, các hoạt động tập trung đông người hoặc phải tiếp xúc với người lạ ngoài nhà trường. Theo dõi hàng ngày sĩ số học sinh, diễn biến tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường; nếu có trường hợp học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ốm, sốt hoặc nghi ngờ có nguy cơ nhiễm bệnh thì cho nghỉ để đi khám bệnh, đồng thời báo cáo kịp thời về cơ quan quản lý cấp trên.

i. Tuyên truyền để gia đình học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có người thân về từ nước ngoài, đặc biệt là vùng có dịch, phải chủ động theo dõi sức khỏe, báo cáo kịp thời đối với cơ quan y tế nếu có biểu hiện bất thường liên quan đến căn bệnh này.

### **2.3. Thời gian, hình thức tuyên truyền**

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tuyên truyền, quán triệt qua cuộc họp giao ban (thứ hai ngày 03/02/2020), họp HĐSP (dự kiến 05/02/2020); qua thư điện tử, nhóm zalo, website nhà trường.

- Đối với học sinh:

+ Tuyên truyền dưới cờ: 7h15', thứ hai ngày 03/02/2020

+ Tuyên truyền qua bản tin phát thanh măng non: 15' đầu giờ, giữa giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.

+ Tuyên truyền pano tại khu rửa tay, các bảng tin, lớp học, cổng trường.

### **3. Tổ chức thực hiện**

**3.1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch (PCD) viêm phổi cấp do chủng mới của virut corona, gồm các đồng chí:**

- Đ.c Phan Thị Bích Huệ - Hiệu trưởng- trưởng ban:

- Đ.c Phạm Thị Hảo - Phó Hiệu trưởng- Phó trưởng ban

- Đ.c Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường - Phó ban

- Các ủy viên:

+ Đ. Phạm Trang Hạ - GV, kiêm nhiệm phụ trách công tác y tế học đường

+ Đ.c Ngô Hạnh Phương - TPT Đội

+ Đ.c Phạm Thanh Hương - nhân viên kế toán, văn thư

+ 12 đ/c giáo viên chủ nhiệm lớp

### **3.2. Phân công nhiệm vụ**

- Đ.c Phan Thị Bích Huệ - Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo PCD:

+ Chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường (những người có liên quan gần đến các thành viên của nhà trường), báo cáo trực tiếp với cấp trên khi cần thiết;

+ Chỉ đạo kịp thời công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) khi có hướng dẫn của cấp trên và các cơ quan, đơn vị liên quan;

+ Phối hợp với chính quyền địa phương, trạm y tế phường Yên Thanh trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh; công tác phun dung dịch khử khuẩn phòng học, lớp học...vv.

- Đ.c Phạm Thị Hào - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCD:

+ Theo dõi nắm bắt sĩ số học sinh nghỉ hàng ngày, lý do nghỉ (đặc biệt nắm bắt rõ tình trạng sức khỏe đối với những học sinh nghỉ ốm, thời gian và số ngày nghỉ);

+ Kiểm tra, giám sát giáo viên trong việc tuyên truyền, hướng dẫn học sinh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lưu ý hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đặc biệt là sau khi đi vệ sinh, song phải biết giữ vệ sinh chung không làm nước tung tóe khắp nơi, không lãng phí nước, xà phòng, hoặc dung dịch sát khuẩn);

+ Chỉ đạo giáo viên Tổng phụ trách Đội trong việc tổ chức tuyên truyền qua bản tin phát thanh măng non, thông tin tại bảng thông báo và các phòng học;

+ Chỉ đạo bộ phận y tế học đường thường xuyên phối hợp với trạm y tế phường nắm bắt các thông tin tuyên truyền, các cách phòng chống dịch và công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

- Đ.c Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường - Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCD: phối hợp với nhà trường trong việc thông tin tình hình dịch bệnh tới cha mẹ học sinh; cập nhật, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh; hỗ trợ nhà trường trong công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn phòng/lớp học (nếu cần).

- Đ.c Ngô Hạnh Phương - TPT Đội - Ủy viên Ban chỉ đạo PCD: tăng cường công tác tuyên truyền trên loa phát thanh; tăng cường công tác tuyên truyền tại các bảng tin; theo dõi sát sao sĩ số học sinh hàng ngày.

- Đ.c Phạm Trang Hạ - phụ trách y tế học đường - Ủy viên Ban chỉ đạo PCD:

+ Cập nhật thường xuyên tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước, trong tỉnh, địa phương, đặc biệt là phạm vi trường học; các công văn, hướng dẫn chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh để thông tin kịp thời tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường;

+ Niêm yết các pano, tờ dán tuyên truyền tại các bảng tin; theo dõi sát sao sĩ số học sinh hàng ngày, khi phát hiện hoặc giáo viên/học sinh các lớp thông báo có học sinh có biểu hiện ốm sốt, hoặc nguy cơ mắc bệnh ... cần báo cáo ngay với Ban chỉ đạo của nhà trường và trạm y tế phường Yên Thanh;

+ Tham mưu với lãnh đạo nhà trường bổ sung về trang thiết bị y tế, thuốc uống đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh (nếu cần);

+ Chủ động lau dọn phòng y tế hàng ngày đảm bảo sạch, thoáng;

+ Kiểm tra công tác vệ sinh (đổ rác hàng ngày, lau nền các hành lang, dọn nhà vệ sinh học sinh ...) của nhân viên lao công; kiểm tra việc trực nhật, lau dọn phòng học, cửa sổ, cửa ra vào, tay nắm cửa của các lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp - Ủy viên Ban chỉ đạo PCD:

+ Kiểm tra nắm bắt sĩ số và tình hình sức khỏe học sinh hàng ngày; hướng dẫn học sinh mở cửa sổ, cửa lớp học để đảm bảo không gian thông thoáng; giám sát học sinh trực nhật sạch sẽ, nhắc nhở học sinh kỹ năng tự dọn dẹp giữ vệ sinh khu vực mình ngồi. Kịp thời báo cáo về Trưởng ban chỉ đạo các trường hợp bất thường về sức khỏe học sinh và nội dung liên quan công tác PCD.

+ Chủ động đề nghị cha mẹ học sinh phối hợp tổ chức dọn vệ sinh phòng học, khử khuẩn nền nhà, mặt bàn ghế, tay nắm cửa, các vật dụng trong phòng học bằng dung dịch sát khuẩn (nếu cần).

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh trong việc nâng cao chăm sóc sức khỏe cho học sinh tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch bệnh: ăn sáng ở nhà trước khi đến trường, không ăn những đồ ăn không đảm bảo vệ sinh; khuyến khích phụ huynh nếu có điều kiện cho học sinh mang theo bình nước cá nhân để hạn chế các nguy cơ có thể lây nhiễm dịch bệnh; nhắc nhở, động viên học sinh chủ động đeo khẩu trang che mũi và miệng khi di chuyển từ nhà đến trường và cả khi tham gia các hoạt động giáo dục tại trường.

- Giáo viên bộ môn: Phối hợp với GVCN trong công tác kiểm tra nắm bắt sĩ số và tình hình sức khỏe học sinh; hướng dẫn học sinh mở cửa sổ, cửa lớp học để đảm bảo không gian thông thoáng; nhắc nhở học sinh giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đặc biệt lưu ý học sinh những việc cần làm khi đến trường, khi ở nhà, những việc không nên làm ...vv.

- Bộ phận kế toán - thủ quỹ: đảm bảo trang bị các vật dụng cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch tại đơn vị (nước rửa tay, xà phòng, nước sạch...)

- Nhân viên lao công: Tăng cường công tác tổng dọn vệ sinh các dãy nhà, khu nhà vệ sinh học sinh, các bồn rửa, thùng rác, cống rãnh, .... đảm bảo khuôn viên nhà

trường luôn sạch, thoáng.

### **3.3. Công tác chuẩn bị trước khi học sinh đi học (trước ngày 03/02/2020)**

- Sáng Chủ Nhật ngày 02/02/2020: nhà trường phối hợp với trạm y tế phường Yên Thanh phun khử khuẩn bằng dung dịch CloraminB toàn bộ phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, hành lang...; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tổng dọn vệ sinh, lau sạch các trang thiết bị dạy học, bàn ghế, tay nắm cửa, cửa sổ, lan can cầu thang... vv.

- Tạm in những thông tin và những nội dung cần thiết dán tại khu rửa tay, nhà bếp, các lớp học, bảng tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, phòng Đội, phòng y tế để tuyên truyền ngay trong buổi học đầu tiên.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 và bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) của trường THCS Yên Thanh, đề nghị các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện và diễn biến hàng ngày nếu có vướng mắc hay những dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh cần báo cáo ngay tới Ban chỉ đạo của nhà trường để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh cũng như quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên thực tế./.

**Nơi nhân:**

- , PGD (b/c);
- UBND phường (b/c);
- Trạm y tế phường (p/h);
- Ban CMHS; CB; GV; NV (t/h).

**HIỆU TRƯỞNG**

**Phan Thị Bích Huệ**

## **4. Các nội dung bổ sung, điều chỉnh**

### **4.1. Bổ sung Kế hoạch ngày 01/02/2020**

#### **V/v Tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona**

\* Công văn hướng dẫn, chỉ đạo: Số 102/PGDDĐT ngày 31/01/2020 của phòng GD&ĐT Ưông Bí (nhận 21h56' ngày 31/01/2020)

\* Nội dung triển khai thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại công văn số 94/PGDDĐT ngày 30/01/2020 của phòng GDĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

- Tập trung triển khai các công việc sau:

+ Ngay trong giờ chào cờ sáng thứ Hai (03/02/2020), bộ phận Chuyên môn phối hợp với Đội thiếu niên quán triệt, triển khai các nội dung theo văn bản chỉ đạo của các cấp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang khi đến trường và khi tham gia các hoạt động tập thể;

+ Giao cho đ/c Phạm Thị Hảo – P.Hiệu trưởng bố trí cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường; đ/c Phạm Trang Hạ liên hệ với trạm y tế phường Yên Thanh để phối hợp tổng dọn vệ sinh, khử trùng khu vực trường lớp học trong sáng Chủ Nhật 02/02/2020;

+ Công đoàn, Đội thiếu niên phối hợp với nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, nhân viên về diễn biến tình hình, nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV (*địa chỉ: [http://www.soytequangninh.gov.vn/Chuyen\\_muc\\_suc\\_khoe/Chuyen\\_muc\\_phong\\_chong\\_dich\\_nCoV\\_va\\_cac\\_thong\\_tin\\_do\\_cơ\\_quan\\_có\\_thẩm\\_quyền\\_cung\\_cấp\\_để\\_phục\\_vụ\\_công\\_tác\\_tuyên\\_truyền](http://www.soytequangninh.gov.vn/Chuyen_muc_suc_khoe/Chuyen_muc_phong_chong_dich_nCoV_va_cac_thong_tin_do_cơ_quan_có_thẩm_quyền_cung_cấp_để_phục_vụ_công_tác_tuyên_truyền)*);

+ Tuyệt đối không tổ chức, thực hiện các hoạt động trải nghiệm, thăm quan và các hoạt động khác ngoài nhà trường có tiếp xúc đông người để tránh lây lan dịch bệnh; dành thời gian, nhân lực, phương tiện để tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch;

+ Bộ phận y tế học đường tham mưu cùng với bộ phận kế toán - văn thư - thủ quỹ trang bị đủ xà phòng sát khuẩn phục vụ học sinh và cán bộ, giáo viên khi tham gia các hoạt động tại nhà trường;

+ Giáo viên trực ban thực hiện việc nghiêm túc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân nhà trường báo cáo về BGH ngay sau tiết 1. Các trường hợp sốt, nghi ngờ nhiễm dịch bệnh (là học sinh thì GVCN thông báo tới gia đình cho nghỉ học; là cán bộ, giáo viên, nhân viên thì nghỉ làm việc) đến cơ sở y tế để khám, điều trị đồng thời thông tin kết luận của cơ quan y tế về đơn vị.

+ Yêu cầu học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường nếu đi du lịch, học tập ở nước ngoài trong thời gian gần (trước từ 1-14 ngày) hoặc có người thân đi về từ nước



ngoài, đặc biệt là từ các vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người ở vùng có dịch phải báo cáo ngay với BGH nhà trường để nắm bắt tình hình;

+ Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo (BGH cập nhật các trường hợp đột xuất, bất thường về phòng GDĐT *trước 10h00 và trước 15h00 hàng ngày qua drive và thông tin theo số: 0328.946.888; 0915.510.406*);

+ Yêu cầu học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường không chia sẻ, bình luận, đăng tải các thông tin không chính xác, chưa được kiểm duyệt về dịch bệnh lây qua đường hô hấp cấp do vi rút nCoV trên các trang mạng xã hội để tránh gây tâm lý hoang mang và hiểu không đúng về dịch bệnh.

#### **4.2. Bổ sung Kế hoạch ngày 03/02/2020**

**V/v tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (lần 1)**

\* Công văn hướng dẫn, chỉ đạo: Số 165/TB-SGDĐT ngày 02/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (nhận 22h39' ngày 02/02/2020)

\* Nội dung triển khai thực hiện:

- BGH nhà trường đã kịp thời chuyển thông báo tới toàn thể CB, GV, NV nhà trường, yêu cầu các việc cần làm ngay:

+ Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh lớp mình về việc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra, học sinh tạm thời nghỉ học từ ngày 03/2/2020 (thứ Hai) đến hết ngày 09/02/2020 (Chủ Nhật).

+ Sáng ngày 03/2/2020, giao cho đ/c Phạm Thị Hảo – P.Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na, đ/c Phạm Thị Thanh Hương, đ/c Phạm Trang Hạ, đ/c Tăng Thị Nga, đ/c Lã Thị Phương (ủy viên) có trách nhiệm thường trực để trông giữ và thông báo cho cha mẹ đón học sinh về (đối với trường hợp học sinh chưa nhận được thông tin mà vẫn đến trường).

- Các việc thực hiện trong thời gian học sinh nghỉ học:

+ BGH nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường trong việc vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn tại trường học. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vệ sinh lớp học, đảm bảo khuôn viên nhà trường thông thoáng, sạch sẽ; tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh do ngành Y tế tổ chức.

+ Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho cha mẹ học sinh lớp mình chủ nhiệm cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, có biện pháp quản lý, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho học sinh trong thời gian nghỉ học.

+ Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc học bù vào thời gian thích hợp để đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học theo quy định.

+ Tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn và hoàn thành các nội dung hồ sơ minh chứng đã được phân công.

### **4.3. Bổ sung Kế hoạch ngày 06/02/2020**

#### **V/v Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra**

\* Công văn hướng dẫn, chỉ đạo:

- Số 166/UBND-VHTT ngày 30/01/2020 UBND thành phố Uông Bí V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona; Số 131/TTYT-KSBT ngày 31/01/2020 của Trung tâm y tế thành phố Uông Bí V/v phối hợp phòng, chống dịch; Số 128/TTKSBT ngày 31/01/2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật sở y tế tỉnh Quảng Ninh V/v tích cực Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại các trường học tỉnh Quảng Ninh (*Nhận 16h20' ngày 04/02/2020*).

- Số 151/TTYT-PCD ngày 03/02/2020 của Trung tâm y tế thành phố V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và đảm bảo chất lượng nước sạch sinh hoạt (*Nhận ngày 06/02/2020*).

- Số 05-CV/ĐU ngày 01/02/2020 của Đảng ủy phường Yên Thanh V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

- Số 534/UBND-NC ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut nCoV; Số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV;

- Số 192/SGDĐT-CNTT ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh và Số 113/PGDĐT phòng GD&ĐT Uông Bí 05/02/2020 tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

\* Nội dung triển khai thực hiện (*Số 113/PGDĐT phòng GD&ĐT Uông Bí*):

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Sở GDĐT, phòng GDĐT ...

- Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thăm quan và các hoạt động khác ngoài nhà trường có tiếp xúc đông người để tránh lây lan dịch bệnh, trường hợp đặc biệt phải báo cáo phòng GDĐT; dành thời gian, nhân lực, phương tiện để tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch; tuyên truyền để giáo viên, học sinh không tham gia và vận động người thân không nên tham gia các hoạt động lễ hội, các hoạt động tập trung đông người, đi du lịch Trung Quốc và du lịch đến các nước đang có dịch vào thời điểm này.

- Phân công trực lãnh đạo (đ/c Huệ trực thứ 2,4,6; đ/c Hào trực thứ 3,5,7); thường xuyên cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na tại đơn vị theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên và diễn biến thực tế của dịch bệnh.

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho cha mẹ học sinh lớp mình chủ nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, có biện pháp quản lý, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho học sinh trong thời gian nghỉ học; tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và học sinh các kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Corona theo khuyến cáo, hướng dẫn của các cơ quan y tế như: giữ ấm cơ thể; rửa tay bằng nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn; uống đủ nước; đeo khẩu trang đúng cách; nhắc nhở học sinh tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích do: vật nuôi, điện, nước, lửa... gây ra, phòng tránh đuối nước trong thời gian nghỉ học.

- Giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh ôn tập, tự học tại nhà.

- Tiếp tục chủ động phối hợp với trạm y tế phường tổ chức dọn vệ sinh, phun khử trùng trường, lớp học lần 2 bằng Cloramin B trong ngày (Thứ Bảy - 08/02/2020 hoặc Chủ Nhật - 09/02/2020) theo hướng dẫn tại Công văn số 128/TTKSBT ngày 31/01/2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường trường lớp học và các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp, trang bị y tế cơ bản, để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động giảng dạy từ ngày 10/02/2020.

- Ngay sau thời gian học sinh trở lại trường học, cần tập trung:

+ Tích cực tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về chế độ dinh dưỡng cân đối hợp lý giúp học sinh phát triển về thể chất, nâng cao sức khỏe bản thân để tăng cường khả năng đề kháng với bệnh dịch.

+ Thực hiện nghiêm túc việc học bù trong thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh để đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học theo quy định.

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo: Rà soát, thống kê số lượng học sinh (trước ngày 11/02/2020), cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị đi tham quan, học tập, du lịch sang các nước đang có dịch bệnh hoặc đi qua vùng có dịch bệnh đã trở về Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ thời gian trở về nước đến nay; nhập dữ liệu qua google drive vào Biểu 02 theo link trước ngày 06/02/2020. Cập nhật, thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh tại đơn vị qua google drive vào Biểu 01 theo link (trước 10h00 và trước 15h00).

#### **4.4. Bổ sung Kế hoạch ngày 08/02/2020**

**V/v Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (lần 2)**

\* Công văn chỉ đạo: Số 637/UBND-GD ngày 07/02/2020 của UBND Tỉnh V/v cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra (nCoV)

\* Nội dung triển khai thực hiện:

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh lớp mình về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh từ ngày 10/2/2020 (Thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2020 (Chủ Nhật) để phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện các công việc trong thời gian học sinh nghỉ học:

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vệ sinh lớp học, đảm bảo khuôn viên nhà trường thông thoáng, sạch sẽ.

+ Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho cha mẹ học sinh lớp mình chủ nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, có biện pháp quản lý, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho học sinh trong thời gian nghỉ học; nhắc nhở học sinh tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích do: vật nuôi, điện, nước, lửa... gây ra, phòng tránh đuối nước trong thời gian nghỉ học.

+ Giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh ôn tập, tự học tại nhà.

#### **4.5. Bổ sung Kế hoạch ngày 14/02/2020**

##### **V/v Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19**

\* Công văn hướng dẫn:

- Số 566/BYT ngày 08/2/2020 của Bộ y tế Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov tại các cơ sở giáo dục;

- Số 252/HD-SGDĐT ngày 10/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch nCoV;

- Số 196 -CV/BTGTU ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy v/v Chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh ở các cấp học trên địa bàn thành phố đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19;

- Số 143/PGDDĐT ngày 14/02/2020 của phòng GD&ĐT Uông Bí tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sau thời gian học sinh nghỉ học và quay trở lại trường học tập.

\* Nội dung triển khai thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT về việc tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra (nCoV)

- Dọn vệ sinh trường lớp vào 8h00 ngày chủ nhật 16/02/2020

- Theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh, nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi... thì cách ly tại phòng y tế, yêu cầu phụ huynh học sinh đón về và cho nghỉ học để theo dõi.

- Giữ môi trường sạch sẽ, thông thoáng: mở cửa các phòng học, sau mỗi buổi học, dọn vệ sinh cẩn thận, lau chùi các bề mặt, tay nắm cửa

- Hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách, thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang đúng cách, bỏ rác đúng nơi quy định; ...
- Giáo viên giám sát học sinh trong các giờ ra chơi, hướng dẫn học sinh tránh chơi các trò ôm, vật lộn; tránh việc tiếp xúc, tụ tập đông học sinh trong giờ ra chơi; hạn chế các hoạt động nhóm lớn ngay cả trong giờ học.
- Không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thăm quan, các hoạt động ngoài nhà trường có tiếp xúc đông người để tránh lây lan dịch bệnh.

#### **4.6. Bổ sung Kế hoạch ngày 16/02/2020**

##### **V/v Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh (lần 3)**

\* Công văn hướng dẫn: Số 310/SGDDĐT-CTTT ngày 15/02/2020 của Sở GDĐT Quảng Ninh v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Tất cả học sinh, học viên từ bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết tháng 02/2020.

\* Nội dung triển khai thực hiện:

- Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Bộ GDĐT và Sở GDĐT về phòng, chống dịch bệnh;

- GVCN thông báo cho phụ huynh học sinh kế hoạch nghỉ học và đề nghị phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin chính thống, tin cậy để có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc cho học sinh trong thời gian nghỉ học;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên và phụ huynh về các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế v/v góp ý nội dung phòng chống dịch ncov trong trường học (chuyển mail chung và zalo trường ngày 15/2/2020);

- Lãnh đạo, nhân viên văn thư, giáo viên phụ trách y tế học đường thực hiện nghiêm túc công tác trực chống dịch tại đơn vị (24/7, không tắt máy điện thoại); chủ động phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn cập nhật thông tin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị;

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, báo cáo về Phòng GD&ĐT khi cần;

- Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục hướng dẫn cha mẹ học sinh thường xuyên cập nhật thông tin, có biện pháp quản lý, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho học sinh trong thời gian nghỉ học; nhắc nhở học sinh tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích do: vật nuôi, điện, nước, lửa... gây ra, phòng tránh đuối nước trong thời gian nghỉ học. Giáo viên bộ môn tiếp tục hướng dẫn, nhắc nhở học sinh ôn tập, tự học tại nhà.

- Quán triệt tới cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường các công văn hướng dẫn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19:

+ Số 1363-CV/TU ngày 19/02/2020 của Thành ủy Uông Bí về việc tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

+ Số 777/SYT-NVX ngày 25/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh v/v tiếp tục phổ biến khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại nơi làm việc;

+ Số 418/UBND 27/02/2020 UBND TP Uông Bí về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19;

#### **4.7. Bổ sung Kế hoạch ngày 29/02/2020**

##### **V/v Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (lần 4)**

\* Công văn: Số 1148/UBND-GD ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Học sinh MN, TH, THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020

\* Nội dung triển khai thực hiện:

- Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Bộ GDĐT và Sở GDĐT về phòng, chống dịch bệnh;

- Chủ động thông báo cho phụ huynh học sinh kế hoạch nghỉ học và đề nghị phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin chính thống, tin cậy để có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc cho học sinh trong thời gian nghỉ học.

#### **4.8. Bổ sung Kế hoạch ngày 13/3/2020**

##### **V/v Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19**

\* Công văn hướng dẫn:

+ Số 642/TTYT-KSBT ngày 05/3/2020 của Trung tâm y tế TP về Danh mục các việc cần làm phòng tránh COVID-19;

+ Số 1366/UBND-VX4 ngày 08/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

+ Số 532/SGDĐT ngày 10/3/2020 của Sở GD&ĐT về KH đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19;

+ Số 202/KH-PGD&ĐT ngày 12/3/2020 của Phòng GD&ĐT về KH đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19

+ Số: 568 /SGDĐT-GDTrH ngày 11/3/2020 Sở GD&ĐT V/v tăng cường hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà trong giai đoạn nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

+ Số: 214/PGD ngày 13/3/2020 của Phòng GD&ĐT V/v triển khai hiệu quả hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid

\* Nội dung triển khai thực hiện:

- Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Sở, của Phòng và hướng dẫn của cơ quan Y tế, các cơ quan chuyên môn liên quan để làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi thân nhiệt, khai báo y tế đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người dân đến làm việc tại trường; giao cho đ/c Phạm Trang Hạ - phụ trách tế học đường mở sổ nhật ký ghi chép thường xuyên, đảm bảo không để nảy sinh các tình huống bất ngờ do không được kiểm soát tốt. Yêu cầu các thành viên trong nhà trường có di chuyển đến các vùng có mầm bệnh đều phải khai báo nghiêm túc trung thực.

- Tăng cường làm tốt công tác hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà thông qua các hình thức: (1) Sử dụng các nhóm được tạo trên Zalo, facebook, messenger,... giáo viên chuyển nội dung bài tập, kết quả đánh giá nhận xét bài tập đến học sinh, học sinh chuyển kết quả bài tập cho giáo viên, hoạt động được trợ giúp bởi phụ huynh học sinh; (2) Khuyến khích sử dụng các phần mềm dạy học tạo phòng học tương tác trực tuyến giáo viên-học sinh: Zoom meeting; Skype... (3) Khuyến khích sử dụng các tiện ích dạy học e-learning trên website <http://viettelstudy.vn> hay đánh giá kết quả học tập bằng <http://www.shub.edu.vn>.

- Tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời bằng nhiều hình thức về tình hình phòng chống dịch bệnh đến cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị tuyệt đối không chủ quan nhưng cũng không hoang mang, lo lắng quá mức, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo và khuyến cáo của ngành Y tế.

- Bộ phận kế toán, thủ quỹ phối hợp với y tế học đường chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, phương tiện, kinh phí... để phòng ngừa và sẵn sàng xử lý khi có dịch xảy ra tại đơn vị.

- Tăng cường thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học; kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra vào nhà trường ... Trường hợp khi có dịch bệnh, chủ động phối hợp với Trạm y tế phường để được hỗ trợ phòng chống dịch.

- Thành lập bộ phận thường trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị gồm 10 đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virut corona (nCoV) trường THCS Yên Thanh theo Quyết định số 110/QĐ-THCSYT ngày 31/01/2020 của Hiệu trưởng trường THCS Yên Thanh:

STT	Họ và tên	Ngày trực
1	Bà Phan Thị Bích Huệ	Thứ 2,4,6
2	Bà Phạm Thị Hảo	Thứ 3,5,7
3	Bà Phạm Trang Hạ	Thứ 3,5,7

<b>4</b>	Bà Ngô Hạnh Phương	Thứ 2
<b>5</b>	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Thứ 2,4,6
<b>6</b>	Bà Lê Thị Hải Vân	Thứ 3
<b>7</b>	Bà Lê Thị Phương	Thứ 4
<b>8</b>	Bà Nguyễn Thị Hương	Thứ 5
<b>9</b>	Bà Nguyễn Thị Nga	Thứ 6
<b>10</b>	Bà Nguyễn Thị Lan	Thứ 7

- Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thông tin “Danh mục các việc cần làm phòng tránh COVID-19” (theo Công văn Số 642/TTYT-KSBT ngày 05/3/2020 của Trung tâm y tế TP) tới phụ huynh và học sinh; bộ phận hành in và chuyển cho nhân viên bảo vệ, nhân viên vệ sinh nội dung cần làm phù hợp với nhiệm vụ, niêm yết các việc cần làm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ... tại bảng tin.

- Giao cho đ/c Phạm Thị Hảo – P.HT kiểm tra, giám sát, thực hiện hiệu quả việc hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 (theo Công văn số: 214/PGD ngày 13/3/2020 của Phòng GD&ĐT).

#### **4.9. Bổ sung Kế hoạch ngày 14/02/2020**

##### **V/v Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (lần 5)**

\* Công văn:

- Số 1542/UBND-GD ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh và Số 591/SGD&ĐT ngày 13/3/2020 của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Thời gian tạm nghỉ học của học sinh từ ngày 16/3/2020 (thứ Hai) đến hết ngày 29/3/2020 (Chủ Nhật)

\* Nội dung triển khai thực hiện:

- GVCN thông báo cho phụ huynh học sinh kế hoạch nghỉ học và đề nghị phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin chính thống, tin cậy để có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc cho học sinh trong thời gian nghỉ học; hướng học sinh tham gia vào các hoạt động có ích tại nhà, không đến nơi tập trung đông người, tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong thời gian nghỉ học. GVCN duy trì liên lạc với phụ huynh để cập nhật thông tin về học sinh, nếu trong gia đình học sinh có người thân về từ nước ngoài, về từ các vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh, người nghi nhiễm bệnh thì yêu cầu khai báo kịp thời với cơ quan y tế trên địa bàn để theo dõi, cách ly theo quy định.

- Lãnh đạo, nhân viên văn thư, giáo viên phụ trách y tế học đường và các thành viên khác trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác trực chống dịch tại đơn vị



(24/7, không tắt máy điện thoại); thực hiện vệ sinh cảnh quan, trường lớp học; chủ động phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn cập nhật thông tin, làm tốt công tác phun khử khuẩn trường lớp học và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị, đảm bảo các điều kiện khi học sinh đi học trở lại.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, báo cáo về Phòng GD&ĐT khi cần. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế ngay sau khi rời khỏi khu vực cư trú, đặc biệt là đi đến vùng có người mắc covid – 19 về (cả trong nước và nước ngoài), hoặc di chuyển bằng đường hàng không. Thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi thân nhiệt (đo thân nhiệt) đối với cán bộ, giáo viên, người lao động, người dân đến làm việc tại đơn vị. Đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên, người lao động và người dân đến làm việc đều đeo khẩu trang, được sát khuẩn theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc cập nhật sổ nhật ký kiểm soát, theo dõi, ghi chép quá trình thực hiện hàng ngày; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những tình huống bất thường.

- Thực hiện nghiêm túc việc quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, không đưa các thông tin không chính xác, chưa được kiểm duyệt trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang dư luận; xử lý nghiêm theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm;

- Giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập ở nhà trên truyền hình và các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và nhà trường (tránh căng thẳng, áp lực cho học sinh, không dạy bài học mới khi chưa có sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT); khuyến khích việc giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và việc vận dụng các kiến thức trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường các công văn: Số 1048/SYT ngày 11/3/2020 của Sở y tế về Triển khai hướng dẫn của bộ y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá; Số 696/BGD ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong trường học; và 100 câu hỏi đáp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nhận 13/3/2020). Yêu cầu nghiêm túc thực hiện theo nhiệm vụ của từng cá nhân. GVCN tuyên truyền tới cha mẹ học sinh và học sinh những việc cần làm, những điều lưu ý, 100 câu hỏi đáp về covid-19. Đ/c Hạ nghiên cứu kỹ nội dung y tế trường học để thực hiện. Đ/c Phạm Hương + Tăng Nga chuẩn bị đầy đủ các vật dụng y tế cần thiết theo yêu cầu.

- Đ/c Hảo cho chạy băng điện tử khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tại Công văn số 412 /SVHTT-NVVHGD 11/3/2020 của Sở VH-TD&TT).

#### **4.10. Bổ sung Kế hoạch ngày 20/3/2020**

**Nội dung 1: V/v hướng dẫn tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại**

\* Công văn hướng dẫn, chỉ đạo:

- Công văn số 640/HD-SGDĐT ngày 17/3/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về hướng dẫn tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại,

- Công văn số 234/HD-PGDĐT ngày 20/3/2020 của Phòng GD&ĐT V/v hướng dẫn tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại

\* Nội dung triển khai thực hiện:

- Giao cho đ/c Phạm Thị Hảo – P.HT phụ trách chuyên môn:

+ Xây dựng Kế hoạch kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục trong khi nghỉ chống dịch; kiểm tra giám sát việc thực hiện của giáo viên trong quá trình triển khai; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc tinh giản nội dung giảng dạy, dạy học qua internet và trên truyền hình, dạy trực tuyến tại đơn vị về Hiệu trưởng và chuyên môn THCS P.GDĐT khi học sinh đi học trở lại hoặc khi có yêu cầu;

+ Hướng dẫn, và tổ chức tập huấn kỹ thuật (nếu cần) cho giáo viên;

+ Chú ý yêu cầu cần đạt trong quá trình ôn tập kiến thức; việc triển khai hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà có thể thực hiện ở các môn học phù hợp, tránh làm cho học sinh và phụ huynh học sinh quá tải, ưu tiên triển khai đối với học sinh khối lớp 9.

+ Khai thác, giới thiệu và sử dụng kho học liệu số của từng môn học đến giáo viên: <http://elearning.moet.edu.vn>; <http://giaoduc.itrithuc.vn>; <http://f1school.vn> (rà soát sử dụng các website đã hướng dẫn trong công văn số 852/PGD&ĐT ngày 16/9/2019 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020);

+ Chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên khảo sát kiến thức, năng lực của học sinh; rà soát điều chỉnh chương trình, KHGD môn học và KHGD nhà trường (căn cứ điều chỉnh thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, của UBND Tỉnh; căn cứ thực tế tiến độ chương trình từng môn học tại nhà trường...).

- Giao cho đ/c Phạm Trang Hạ, Phạm Mạnh Lập, Nguyễn Thị Lan: hỗ trợ kỹ thuật, cơ sở vật chất đối với giáo viên ....

- Tổ chuyên môn và giáo viên:

+ Khai thác, giới thiệu và sử dụng kho học liệu số của từng môn học đến học sinh phụ huynh học sinh: <http://elearning.moet.edu.vn>; <http://giaoduc.itrithuc.vn>; <http://f1school.vn>;

+ Tùy thuộc vào điều kiện, kỹ năng công nghệ thông tin để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý học sinh qua khai thác sử dụng hiệu quả các giải pháp tương tác giáo viên và học sinh với sự hỗ trợ của phụ huynh;

+ Sử dụng các nhóm được tạo trên Zalo, facebook, messenger, giáo viên chuyển nội dung bài tập, kết quả đánh giá nhận xét bài tập đến học sinh và ngược lại;

+ Sử dụng các phần mềm dạy học tạo phòng học tương tác trực tuyến giáo viên-học sinh: Zoom meeting; Skype...;

+ Sử dụng các tiện ích dạy học e-learning trên website <http://viettelstudy.vn>, đánh giá kết quả học tập bằng <http://www.shub.edu.vn>.

- Một số lưu ý:

+ Tránh hoạt động tương tác giáo viên, học sinh không đảm bảo yêu cầu sư phạm/ hoặc biến tướng của hình thức dạy thêm - học thêm trái quy định;

+ Lưu minh chứng xây dựng, triển khai “Kế hoạch giáo dục nhà trường” và “Kế hoạch giáo dục môn học” trong thời gian hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà;

+ Phổ biến Hướng dẫn tại Công văn số 234/HD-PGDĐT ngày 20/3/2020 của Phòng GD&ĐT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh.

**Nội dung 2: V/v thực hiện khai báo y tế toàn dân và tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, khai báo người Việt Nam từ nước ngoài về địa phương**

\* Công văn hướng dẫn, chỉ đạo:

- Công văn số 624/SGDĐT-VP 16/3/2020 gửi 23/3/2020 Sở GD&ĐT Quảng Ninh V/v thực hiện khai báo y tế toàn dân, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong phòng chống dịch Covid-19

- Công văn số 665/UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của UBND Thành phố Về việc tăng cường công tác quản lý nhân khẩu và khai báo người Việt Nam từ nước ngoài về địa phương, phòng ngừa dịch bệnh Covid – 19

\* Nội dung triển khai, thực hiện:

- Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng NCOVI

- Các cán bộ, giáo viên có thân nhân người Việt Nam từ nước ngoài về địa phương từ ngày 06/3/2020 phải thực hiện khai báo theo đúng yêu cầu.

#### **4.11. Bổ sung Kế hoạch ngày 26/3/2020**

**V/v tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19**

\* Công văn hướng dẫn, chỉ đạo:

- Công văn số 1914/UBND-DL1 ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh V.v triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

- Công văn số 716 /SGDĐT-CTTT ngày 26/3/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh V/v tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để PCD bệnh Covid-19

\* Nội dung triển khai, thực hiện:

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian nghỉ học, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản đã chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành. Một số nội dung phải tiếp tục đặc biệt quan tâm như sau:

- Chủ động thông báo cho học sinh và phụ huynh thời gian nghỉ học nêu trên và đề nghị phụ huynh:

+ Thực hiện cơ chế liên lạc thường xuyên với nhà trường để cập nhật thông tin sức khỏe của học sinh; khai báo với chính quyền, cơ quan y tế trên địa bàn và thông tin kịp thời với nhà trường khi có các tình huống phát sinh;

+ Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc cho học sinh trong thời gian nghỉ học; yêu cầu học sinh ở nhà, hạn chế đi ra đường, không đến nơi tập trung đông người; tham gia giao thông an toàn; phòng tránh tai nạn thương tích trong thời gian nghỉ học;

+ Thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin chính thống đã được kiểm duyệt để phòng, chống dịch bệnh cho học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc phân công trực lãnh đạo (24/7, không tắt máy điện thoại); duy trì vệ sinh cảnh quan, trường lớp học; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị y tế để phun khử khuẩn trường lớp học và sẵn sàng đảm bảo các điều kiện cần thiết khi học sinh đi học trở lại.

- Rà soát lại kịch bản hành động ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh Covid-19 của PGD&ĐT Uông Bí (Kế hoạch số 202/KH-PGD&ĐT ngày 12/3/2020) phù hợp với điều kiện tại đơn vị, trong đó đảm bảo thực hiện theo đúng phương châm chỉ đạo: “3 trước”: Nhận diện, chủ động phòng, chống trước; chuẩn bị phương án, phương tiện vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước; “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

- Căn cứ chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương (phường Yên Thanh) để tham gia hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch bệnh, như: Nhập số liệu kết quả khám sức khỏe vào phần mềm sức khỏe toàn dân; tham gia làm công tác phiên dịch, giao tiếp với người nước ngoài, hướng dẫn người nước ngoài kê khai Tờ khai y tế tại các chốt kiểm dịch vào tỉnh Quảng Ninh; vận động, quyên góp ủng hộ hiện vật, thiết bị y tế, nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19...

- Thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi thân nhiệt (đo thân nhiệt) đối với cán bộ, giáo viên, người lao động, người dân (có ghi sổ nhật ký) đến làm việc tại đơn vị. Đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên, người lao động và người dân đến làm việc đều đeo khẩu trang, được sát khuẩn theo quy định.

#### **4.12. Bổ sung Kế hoạch ngày 28/3/2020**

**V/v thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm**

\* Công văn hướng dẫn, chỉ đạo: Số 737/SGD&ĐT-CTTT ngày 27/3/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh

\* Nội dung triển khai, thực hiện:

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ; mỗi giáo viên, học sinh phải là một “chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”, tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch bệnh khi được cấp ủy, chính quyền yêu cầu.

- Thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Sở GDĐT, của cấp ủy, chính quyền địa phương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc kê khai, khai báo y tế trung thực khi được yêu cầu.

- Dừng ngay các cuộc họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong cùng 1 địa điểm/1 lúc; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách giữa 2 người đảm bảo từ 2m trở lên tại các địa điểm công cộng.

- Không tham gia các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự và không tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

- Hạn chế tối đa việc di chuyển, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan y tế.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi thân nhiệt đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người dân đến làm việc tại cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những tình huống bất thường. Đảm bảo tất cả mọi người đến cơ quan, đơn vị đều phải đeo khẩu trang, được sát khuẩn theo quy định.

- Thực hiện cơ chế liên lạc thường xuyên giữa nhà trường với học sinh, phụ huynh học sinh để cập nhật thông tin sức khỏe của học sinh trong thời gian tạm nghỉ học để thông tin, khai báo kịp thời với chính quyền, cơ quan y tế trên địa bàn khi có các tình huống phát sinh.

- Kiến nghị xử lý, kê cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành các biện pháp cách ly.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, giảng dạy, học tập; khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

#### **4.13. Bổ sung Kế hoạch ngày 03/4/2020**

**Nội dung 1: V/v thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm**

\* Công văn hướng dẫn, chỉ đạo:

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

- Công điện số 06/ĐK-UBND ngày 27/3/2020 của UBND thành phố và Số 08/ĐK-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố V/v thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

\* Nội dung triển khai, thực hiện:

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với

thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa; dừng mọi hoạt động không cần thiết để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng

Ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Thanh minh, yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện các nghi lễ phù hợp tại nhà, không nên tổ chức tảo mộ, lễ nghi tại các nghĩa trang để tránh tập trung đông người. Thông tin cho gia đình, người thân và các trường học liên quan ở ngoài Thành phố không được về Ưông Bí trong thời gian này.

## **Nội dung 2: V/v Tổ chức dạy học qua internet trên truyền hình và điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020**

\* Công văn hướng dẫn, chỉ đạo:

- Số 773/HD-SGD&ĐT ngày 31/3/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh V/v Tổ chức dạy học qua internet trên truyền hình và điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cơ sở giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học chống covid-19

- Công văn số 316 /PGD&ĐT ngày 3/4/2020 của Phòng GD&ĐT V/v Triển khai dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 và Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020

\* Nội dung triển khai, thực hiện:

### ***a. Về việc dạy qua internet và học trên truyền hình***

- Nhà trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng Kế hoạch dạy học theo chương trình đã được rà soát tinh giản nội dung thực hiện trong học kỳ II theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT Sở GD&ĐT; yêu cầu giáo viên khai thác triệt để phòng học thông minh và các hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin đã được trang bị.

- Bộ phận chuyên môn (đ/c Phạm Thị Hảo) xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông đã được rà soát tinh giản; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu tổ chức dạy học qua internet theo kế hoạch; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua internet; quản lý hoạt động dạy học qua internet của giáo viên và học sinh theo Kế hoạch; kiểm tra hiệu quả việc giáo viên khai thác triệt để phòng học thông minh và các hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin đã được trang bị.

- Bộ phận phụ trách CSVC (đ/c Phạm Mạnh Lập) bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật tổ chức hoạt động dạy học qua internet của giáo viên và học sinh;

- Giáo viên phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin tổ chức dạy học qua internet; tổ chức các

hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức bài học qua internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập bổ sung củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình; hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ trên internet trước khi tham gia khoá học; phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học qua internet; khảo sát điều kiện của gia đình học sinh cho cha mẹ học sinh đăng kí hình thức học phù hợp.

- Học sinh: áp dụng các kỹ năng sử dụng internet an toàn khi tham gia học tập qua internet; thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập được kiểm tra, đánh giá.

- Đối với gia đình học sinh: Có trách nhiệm giám sát hỗ trợ quá trình học tập qua internet của học sinh; phối hợp hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên kiểm tra đánh giá.

- Bộ phận chuyên môn (đ/c Phạm Thị Hảo) chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể của từng lớp học môn học theo lịch phát sóng truyền hình các bài học; phân công giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học xây dựng kế hoạch bài học tổ chức hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học được phát trên truyền hình. Thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng các bài học cho giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh học các bài học trên truyền hình. Quản lý giám sát đánh giá công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc học theo hình thức học trên truyền hình. Chú ý phân nhiệm vụ đối với từng đối tượng: *giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh...*

**c. Đánh giá kết quả học tập:** Đánh giá thường xuyên; đánh giá định kỳ và cuối kỳ (*Thực hiện đúng theo hướng dẫn*)

#### **d. Điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II**

*(Thực hiện đúng theo hướng dẫn tại mục 3 phần II của công văn 773/SGD&ĐT)*

- Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học của học kỳ II giảm số tiết tương đương với khoảng 06 tuần học theo các cách: Tích hợp kết hợp các bài có cùng nội dung hoặc giảm nội dung trong 1 bài giảm thời lượng trong 1 tiết học tùy thuộc nội dung tinh giản có thể dạy hơn 1 bài.

- Không kiểm tra đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn 5842/BGDĐT- GDTrH ngày 01/9/20011 và các nội dung được ghi chú "không dạy" "không làm" "không thực hiện" theo hướng dẫn tinh giản của Bộ GD&ĐT tại công văn 1113/B.GD&ĐT ngày 30/3/2020.

- Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 640/HD-SGDĐT ngày 17/3/2020 của Sở GDĐT và Công văn số 4612/ BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục theo hướng phát triển năng lực phẩm chất người học.

### ***đ. Yêu cầu***

- Triển khai hoạt động học (có đánh giá) từ ngày 06/4/2020 đến khi học sinh đi học tập trung lại ở trường. Chủ động biện pháp kiểm tra giám sát phù hợp.

- CBQL, giáo viên nghiên cứu tài liệu nắm được: Hình thức tổ chức dạy học qua internet, qua truyền hình; các yêu cầu về kỹ thuật, thiết bị phục vụ dạy và học; yêu cầu chuẩn bị nội dung bài học, học liệu sử dụng trong dạy và kiểm tra đánh giá; quy định về chương trình dạy học.

- Giáo viên tổ chức hoạt động dạy và thực hiện kiểm tra đánh giá bằng các hình thức phù hợp điều kiện thiết bị nhà trường, năng lực giáo viên, phù hợp học sinh, cha mẹ học sinh, gia đình học sinh.

- GVCN khảo sát điều kiện của gia đình học sinh đáp ứng được các yêu cầu, huy động tối đa học sinh tham gia; trong trường hợp những gia đình học sinh không đủ điều kiện, không đăng ký học qua internet, trên truyền hình, giáo viên chủ nhiệm phối hợp giáo viên bộ môn có phương án giao bài, hướng dẫn học sinh học tại nhà hoặc xây dựng kế hoạch dạy bù sau khi học sinh đi học trở lại.

- Bộ phận chuyên môn:

+ Lựa chọn môn, khối lớp, hình thức thực hiện dạy học phù hợp. Xây dựng kế hoạch nội dung, tiến độ thực hiện của từng môn, khối lớp theo từng tuần.

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên theo môn, khối lớp: chuẩn bị thiết bị, kỹ thuật; chuẩn bị nội dung dạy học; chuẩn bị nội dung kiểm tra đánh giá; Thống kê người học, kết quả học tập.

+ Tuyên truyền, thông tin tới 100% phụ huynh, học sinh đầy đủ thời khóa biểu học tập, hình thức đánh giá; nắm bắt, xử lý kịp thời khó khăn vướng mắc của giáo viên, học sinh, phụ huynh.

+ Hạn chế nội dung, lịch học, kiểm tra gây quá tải cho học sinh.

+ Căn cứ nội dung tinh giản đã hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (link: <http://bit.ly/tinhgianmonhoc2020>) chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện rà soát và lập, phê duyệt lại kế hoạch giáo dục từng môn học (từ tuần học 23 đến hết tuần 37 năm học 2019-2020). Riêng các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật cần thực hiện (theo hướng dẫn tại công văn số 1113/BGD&ĐT-GDTrH ngày 30/3/2020) ngoài tinh giản nội dung chương trình thì: (1) Xây dựng thành chủ đề cho các bài cùng dạng kiến thức, chỉ khác chủ đề (ví dụ nội dung môn Mỹ thuật đính kèm); (2) Phải điều chỉnh hình thức tổ chức dạy học (Chú trọng hướng dẫn tự học, khuyến khích tự đọc); (3) Đánh giá xếp loại quan tâm hơn đến thái độ, ý thức học tập môn học.

+ Đảm bảo tổ chức dạy học trên internet, qua truyền hình và khi quay trở lại học tập trung thì kết thúc năm học vào 15/7/2020 (Công văn số 803/BGD&ĐT-GDTrH ngày 13/3/2020)

**Nội dung 3: V/v khai báo y tế và báo cáo thân nhân hiện đang cư trú, học tập tại nước ngoài**



- Công văn số 723/UBND-YT ngày 30/3/2020 của UBND thành phố Uông Bí v/v triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã thực hiện; 100% GVCN đã tuyên truyền đến p.h học sinh)

- Công văn 12-CV/ĐU ngày 25/3/2020 của Đảng ủy phường Yên Thanh về việc báo cáo tình hình thân nhân của đảng viên hiện đang cư trú, học tập, công tác tại nước ngoài và từ nước ngoài về trong thời gian có dịch Covid-19 (có 4 đảng viên: đ/c N.Nga, Hằng, Đ.Hoa, Hòa và 01 giáo viên: đ/c Lê Vân đã thực hiện khai báo đầy đủ)

#### **4.14. Bổ sung Kế hoạch ngày 08/4/2020**

**V/v tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg; tăng cường công tác phòng chống tội phạm; tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật điển hình liên quan đến dịch bệnh Covid 19**

\* Công văn hướng dẫn, chỉ đạo:

- Số 2160/UBND ngày 05/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật điển hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19

- Số 2198/UBND-DL1 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Số 817/SGD-CTTT ngày 07/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh và Số 323/PGD&ĐT ngày 08/4/2020 của Phòng Sở GD&ĐT Uông Bí V/v tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg; tăng cường công tác phòng chống tội phạm; tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật điển hình liên quan đến dịch bệnh Covid 19

\* Nội dung triển khai thực hiện:

(1) Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh của nhà trường nội dung các công văn trên, chú ý một số điểm sau:

- Thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội; mọi người hạn chế tối đa ra ngoài và di chuyển, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên; đặc biệt tuyên truyền và lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, nếu vi phạm các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 sẽ bị xử phạt theo các mức phạt đã được quy định.

Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật quy định về phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực, không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, chống người thi hành công vụ; đầu cơ, găm hàng, tăng giá, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch khác theo đúng quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/ 11/ 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định 155/ 2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID – 19.

- Tỉnh Quảng Ninh thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với tất cả người đến từ/đi qua vùng dịch theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 1709/TB-TU ngày 18/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy (những người đến từ/đi qua vùng dịch đến tỉnh Quảng Ninh, người rời tỉnh Quảng Ninh đến các vùng dịch trở về, trừ các trường hợp được phép theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 2601/KGVX-VPCP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ). Dừng triệt để các điểm vui chơi công cộng, vườn hoa, quảng trường, đường đi dạo ...; không tập thể dục và các hoạt động tập trung đông người khác ở nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc tập trung không quá 2 người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang ở nơi đông người, đặc biệt là ở các trung tâm thương mại, chợ... Xử lý nghiêm những người đến nơi công cộng không đeo khẩu trang; các trường hợp lợi dụng thời gian nghỉ làm việc tại nhà để di chuyển, làm các công việc khác trái quy định.

(2) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố, Phòng GD&ĐT Thành phố về các biện pháp phòng ngừa để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid 19, ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là việc thực hiện khai báo y tế, đảm bảo kê khai đầy đủ, trung thực, kịp thời việc đi, đến từ vùng có dịch, vùng có nguy cơ cao, việc tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm bệnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cơ quan y tế; đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều được khai báo y tế.

(3) Tăng cường công tác nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại đơn vị và địa bàn có đối tượng thuộc quản lý của đơn vị ... Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid 19; quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý (hoặc báo cáo cấp trên xử lý) nghiêm các đối tượng thuộc quản lý của đơn vị không chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Tỉnh, của Thành phố về phòng chống dịch, nhất là các trường hợp lợi dụng thời gian làm việc, học tập tại nhà để di chuyển, làm công việc khác trái quy định.

(4) Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 13/4/2020 hoặc khi có vấn đề đột xuất, phát sinh trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo các nội dung:

+ Báo cáo kết quả các hoạt động sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm, công trình, hoạt động tình nguyện của cán bộ, giáo viên và học sinh (Ngày 06/4/2020 theo mẫu của Sở GD&ĐT)

+ BC việc thực hiện khai báo y tế toàn dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo Công văn số 791/SGD&ĐT-CTTT ngày 3/4/2020 của Sở GD&ĐT – 07/4)

+ BC học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn không học được qua internet trong thời gian nghỉ để phòng, chống Covid-19 (Ngày 07/4/2020)

+ Báo cáo dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (theo CV Số: 833/SGDDĐT-GDTrH – Ngày 09/4/2020)